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เริ่มประชุม      เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

บันทึกการประชุม 

เมื่อถึงเวลาประชุม นายสงัด  อายุยืน ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ลงชื่อเข้าประชุม สมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าร่วม 12 คน อยู่ใน
ห้องประชุม 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  - ในวันนี้มีประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 2 คน  

1. นายประสิทธิ  บุญแถม    หัวหน้าเขตประสานงานเขต 3 
2. นางสาวชนิชรา  เมืองใจ   พนักงานพัสดุ 
3. นายยุทธนา  เติมวัฒนกุล   นายช่างโยธา 
4. นายดนัย  พระบาลี  วิศวกรโยธาชำนาญการ          

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตรวจสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  วันที่ 30  สิงหาคม 2565  ซึ่งได้สำเนาแจก
ให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว 

ที่ประชุม  - ได้ตรวจสำเนารายงานการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที  

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  

   - เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน  
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง   

-  ขอเพิ่มข้อความหน้าที่ 19 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ 6.5 เพ่ิม
ข้อความคือ วาระแรกรับหลักการ  

-  ขอเพิ่มข้อความหน้าที่ 22 ต่อจากเหตุผล ให้เพิ่มรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. .....................
และให้ตัดข้อความ วาระแรกรับหลักการออก 

-  ขอเพิ่มข้อความหน้าที่ 24 ต่อจากเหตุผล ให้เพิ่มรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .......... 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  

   - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า แ ล ะ ท ่ า น เ ล ข า น ุ ก า ร น า ย ก  แ ล ะ ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม ป ร ะ ช ุ ม ท ุ ก ท ่ า น                                
กระผมนายวรพจน์ เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง   ขอแก้ไขข้อความหน้าที่ 15 ข้อความใน
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ตารางที่ 1 รายการที่ขอตัดค่างาน,ค่าเงิน ลำดับที่ 7 งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 47 ท่อน เป็น ลำดับที่ 7 งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 46 ท่อน 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  

   - เชิญนางกฤตภรณ์  ใจแดง 
 

นางกฤตภรณ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกฤตภรณ์  ใจแดง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ขอแก้ไขข้อความหน้าที่ 13 จากนางกฤตภรณื  
เป็น นางกฤตภรณ์ 

 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอมติที่

ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2565  วันที่ 30  สิงหาคม 2565 

ที่ประชุม           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน 

-  รับรอง         ๑2   เสียง 

-  ไม่รับรอง     -   เสียง 

-  งดออกเสียง     -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ญัตติดาวน / กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า (แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย) (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ  - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง  

  เรื่องเดิม 

ตามที ่ เทศบาลตำบลดอยฮางได้รับหนังสือแจ้งจาก แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย ที่ คค 0703.12/3704 ลงวันที่ ๓0 สิงหาคม 2๕๖๕  เรื่อง การพิจารณาให้
ความเห็นชอบดำเนินโครงการบูรณะปรับปรุงเพื่อนำเอกสารไปประกอบการขอเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการบูรณะ
ปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำกก ชร. 016 ตำบลแม่ยาว, ดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ห.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน
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แห่งชาติในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนป่าดอยบ่อ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่า
แม่กกฝั่งขวา ตำบลแม่ยาว,ดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลดอยฮางประชุมเพื ่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและจัดส่งบันทึกรายงานการประชุมที่ให้ความเห็นชอบให้กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินโครงการบูรณะปรับปรุงสะพานข้ามน้ำกก ชร.0๑๖ ตำบลแม่ยาว ,ดอยฮาง อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือนำไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ต่อไป นั้น 

ข้อระเบียบ 

ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕0๗ และแก้ไข
เพิ ่มเติม การขออนุญาตตามระเบียบๆ นี ้ ผู ้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์
ของรัฐต่าง 1 เช่น ก่อสร้างสถานที่ราชการ โรงเรียน ถนนหรือทาง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 
และต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นๆ 

ข้อพิจารณา 

เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย กองช่าง เทศบาลตำบลดอย
ฮาง จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลดอยฮางพิจารณานำเข้าวาระการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดอยฮางเพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อไป  

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 

นายดนัยฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายดนัย  พระบาลี  วิศวกรโยธาชำนาญการ   ตัวแทนจากแขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย ขอชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนตามมาตรา 13/1 เนื่องด้วย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ให้ยื่นคำขออนุญาตใน
พื้นที่ป่าตามข้อระเบียบและกฎหมายที่กำหนด ในการนี้มีโครงการปรับปรุงบูรณะสะพาน
ที่เราจะดำเนินการบนสะพานข้ามแม่น้ำกกที่ชร 016 ตำบลแม่ยาว ,ดอยฮาง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กก
ฝั่งขวา ตำบลแม่ยาว , ดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  แขวงทางหลวงชนบทจึงขอ
ความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลดอยฮางประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดส่ง
บันทึกรายงานการประชุมที่ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ป่า (แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย) 



๖ 
 

 

 

 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

4.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย 

นายประสิทธิฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายประสิทธิ บุญแถม หัวหน้าเขตประสานงานเขต 3 ตัวแทนศูนย์พัฒนาราษฎร
บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย  เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่
สูงจังหวัดเชียงราย จะขออนุญาตให้นางสาวชนิชรา  เมืองใจ  พนักงานพัสดุ จากศูนย์
พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย 

นางสาวชนิชราฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวชนิชรา  
เมืองใจ  พนักงานพัสดุ  

  ด้วยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ได้ยื่นคำขอใช้พื้นที่ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐7 และแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของท่าน เพื่อเป็นสำนักงานเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงยางคำนุ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 
๕ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเขียงราย ซึ่งเป็นคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีการขออนุญาต
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จะต้องแนบหลักฐานการแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่ป่านั้นตั ้งอยู่ เห็นชอบและไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต จึงขอแจ้งเทศบาลตำบลดอยฮางเพื่อขอ
ความเห็นชอบและขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารการรายงานการประชุมสภาฯ 
จำนวน 1 ชุด เพื่อดำเนินการขอใช้อนุญาตป่าไม้ต่อไป 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ป่า ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (สำนักปลัด) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 
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-  งดออกเสียง       -    เสียง 

4.3 การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า (เทศบาลตำบลดอยฮาง) (กองช่าง) 
 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง  

 

เรื่องเดิม 

ด้วยเทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเชียงราย ได้ทำการออก
พ้ืนที่ทำประชาชาคมแต่ละหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาและนำมาจัดสำดับความสำคัญ โดย
แต่ละปัญหาจะทำเป็นโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยฮาง จะ
ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่ประชาชนได้
เสนอและลงมติในการเลือกโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังนั้น จึงขอนำ
เรื ่องเข้าวาระการประชุมเพื ่อขอความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์พื ้นที ่ป่าสงวน
แห่งชาติเพ่ือจะได้ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น 

ข้อระเบียบ 

ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และแก้ไข
เพิ ่มเติม การขออนุญาตตามระเบียบฯ นี ้ ผู ้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐเท่านั ้น โดยมีว ัตถุประสงค์สถานที ่ปฏิบัต ิงานหรือเพื ่อประโยชน์            
ของรัฐต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างสถานที่ราชการ โรงเรียน ถนนหรือทาง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 
และต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นๆ 

ข้อพิจารณา 

ข้าพเจ้าขอเสนอเรื่อง ขอใช้พื้นที่ป่าของโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลดอย
ฮาง จำนวน 11 โครงการ มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
เพ่ือพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องในสมัยประชุมสภาฯของเทศบาลฯ ต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

ตารางการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้ ของเทศบาลตำบลดอยฮาง 

ลำดับ หมู่ บ้าน เพ่ือ พ้ืนที่ 

1 1 ดอยฮางใน 
โครงการปรับปรุงถนน บ้านดอยฮางใน (สายทางบ้านห้วยกีด 
รหัสสายทาง ชร.ถ 70-082) 
หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

2 -3 - 25 
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กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร พ้ืนที่ 4,500 ตารางเมตร 

2 4 โป่งนาคำ 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านโป่งนาคำ (สายทางซอย 10 บ้าน   
โป่งนาคำ รหัสสายทาง ชร.ถ 70-014) 
หมู่ที่ 4 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 7 เมตร ยาว 600 เมตร เนื้อท่ี 4,200 ตารางเมตร 

2 - 2 - 50 

3 5 ยางคำนุ 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางคำนุ (สายทางห้วยหลวง รหัส
สายทาง ชร.ถ 70-022) 
หมู่ที่ 5 ตำบลดอยฮาง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,230 เมตร พื้นที่ 6,150 ตารางเมตร 

3 - 3 - 37.5 

4 5 ยางคำนุ 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางคำนุ (สายทางสบแม่ต่าง รหัส
สายทาง ชร.ถ 70-025) 
หมู่ที่ 5 ตำบลดอยฮาง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 5 เมตร ยาว 934 เมตร พ้ืนที่ 4,675 ตารางเมตร 

3 - 3 - 68.75 

5 6 ผาเสริฐ 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านผาเสริฐ (บ้านผาเสริฐใน รหัสสาย
ทาง ชร.ถ 70-026) 
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร พื้นที่ 6,500 ตาราง
เมตร 

4 - 0 - 25 

6 6 ผาเสริฐ 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านผาเสริฐ (สายทางบ้านจะจ๋อ รหัส
สายทาง ชร.ถ 70-027) 
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,210 เมตร พื้นที่ 7,260 ตาราง
เมตร 

0 - 3 - 60 

7 6 ผาเสริฐ 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านผาเสริฐ (สายทางบ้านผาเสริฐ - 
บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก) 
ตำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 8 รหัสสายทางชร.ถ 70-016) 
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 5,000 เมตร พื้นที่ 40,000 ตาราง
เมตร 

25 - 0 - 0 

8 7 โป่งน้ำร้อน 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 - บ้านอาแป 
ตำบลดอยฮาง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,379 เมตร พื้นที่ 6,895 ตาราง
เมตร 

4 - 1 - 23.75 

9 5-7 
ยางคำนุ - 
โป่งน้ำร้อน 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 - บ้านโป่งน้ำร้อน 
หมู่ที่ 7 
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 6,200 เมตร พื้นที่ 37,200 ตาราง
เมตร 

23 - 1 - 0 
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10 5-8 
ยางคำนุ - 
ห้วยปู
พัฒนา 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 - บ้านห้วยปู
พัฒนา หมู่ที่ 8 
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,964 เมตร พื้นที่ 19,820 ตาราง
เมตร 

12 - 1 - 55 

11 6-7 
ผาเสริฐ - 
โป่งน้ำร้อน 

โครงการปรับปรุงถนน บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 - บ้านโป่งน้ำรอ้น 
หมู่ที่ 7 
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 6.50 เมตร ระยะทาง 3,860 เมตร พื้นที่ 25,090 
ตารางเมตร 

15 - 2 - 72.5 

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

 - เชิญ สท.นิวัฒน์ คำวัง 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก ท่านปลัด และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิวัฒน์  คำวัง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ขอสอบถามว่าที่ขอขนาดความกว้างที่เสนอมา
หากจะขอกว้างกว่านี้จะได้หรือไม่ 

 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เป็นการขอใช้พ้ืนที่ตามพ้ืนที่จริงที่สำรวจ ซึ่งเป็นการขอใช้
พื้นที่โดยประมาณ แต่ข้อเท็จจริงอาจจะขยายได้อยู่ซึ ่งเป็นการขอเป็นแนวทาง ส่วน
โครงการจะดำเนินการเฉพาะตัวนี้ก่อน  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ป่า (เทศบาลตำบลดอยฮาง) (สำนักปลัด) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

 

4.4 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงานรายการพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 4 
ตัว (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ  - เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
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นายอินทรฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายอินทร  ปัญญาวงค์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 

1. เรื่องเดิม 

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาลได้จัดทำขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตัว และพัด
ลมตั้งพ้ืนแบบสไลด์ จำนวน ๔ ตัว เป็นเงินจำนวน ๑6,000 บาท และสภาเทศบาลตำบล
ดอยฮางได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๓0 
สิงหาคม ๒565 เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ โคยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพ่ือจัดซื้อจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดประกอบด้วย 

๑. ๑. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 2๖ นิ้ว 

1. 2. ขาเหล็กชนิด ๓ ขาตั้ง 

2. เพื่อจัดซื้อจัดหาพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ จำนวน ๔ ตัวราคาตัวละ ๑,00๐ 
บาท 

เป็นเงิน ๔,๐๐0 บาท รายละเอียดประกอบด้วย 

2. ๑  ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว 

2. 2. ขาสามารถสไลด์ขึ้นลงปรับระดับความสูงได้ 

๒.ข้อเท็จจริง 

งานพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการประสานร้านค้าต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงราย
เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตัว และพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ จำนวน ๔ ตัว 
เป็นเงินจำนวน ๑๖ ,000 บาท แต่เนื ่องจาก ไม่สามารถหาครุภัณฑ์รายการพัดลม
อุตสาหกรรม ตำนวน 4 ตัว ได้เนื่องจากร้านค้าภายในจังหวัดเชียงรายมิได้นำสินรายการ
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๖ นิ้ว ขนาดดังกล่าวมาวางจำหน่ายประกอบกับราคาที่ตั้งไว้
ในราคาตัวละ ๓,0๐๐ บาท นั้น ยังไม่รวมค่าขนส่งและค่าจัดซื้อโดยวิธีเชื่อซื้อสินค้า กอง
คลังจึงไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์รายการดังกล่าวได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สำนัก
ปลัดเทศบาลจึงมีความประสงค์ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะเดิม 

เพ่ือจัดซื้อจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๓,000 บาท 

 



๑๑ 
 

 

 

เป็นเงิน ๑๒,๐0๐ บาท รายละเอียดประกอบด้วย 

๑. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว 

2. ขาเหล็กชนิด ๓ ขาตั้ง 

 

คุณลักษณะใหม่ 

เพ่ือจัดซื้อจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๑๒,0๐0 บาท รายละเอียดประกอบด้วย 

๑. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว 

2. ขาเหล็กชนิด ๔ ขาตั้ง 

3. ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

4.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายสำนักปลัดเทศบาลตำบลดอย
ฮาง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะเดิม 

เพ่ือจัดซื้อจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐0 บาท 

เป็นเงิน ๑๒,๐00 บาท รายละเอียดประกอบด้วย 

๑. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว 

2. ขาเหล็กชนิด ๓ ขาตั้ง 

คุณลักษณะใหม่ 

เพ่ือจัดซื้อจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๑๒,0๐0 บาท รายละเอียดประกอบด้วย 

๑. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว 

2. ขาเหล็กชนิด ๔ ขาตั้ง 

และพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยางเพื่อขอรับความเห็นชอบ
ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและเสนอสภาให้ความเห็นชอบต่อไป 



๑๒ 
 

 

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

 - เชิญ สท.นิวัฒน์ คำวัง 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก ท่านปลัด และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิวัฒน์  คำวัง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ขอเสนอว่าอยากให้มีพัดลมแบบติดฝา 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงานรายการพัดลมอุตสาหกรรม 
จำนวน 4 ตัว (สำนักปลัด) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

พักเบรก 15 นาที 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อ 

4.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬา 
(กองการศึกษา) 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจง 

นายธนวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายธนวัฒน์  อรรถชัยพานิช  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งจ่าย
รายการใหม่ พร้อมขอกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 

- แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬา ตั้งไว้ 0 บาท ขอ
โอนเพิ่ม ๓๐0,000.- บาท 

โอนลด 

๑. งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   
ขอโอนลด 15,810.- บาท 

๒. งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
ขอโอนลด 25,000.- บาท 



๑๓ 
 

 

 

3. งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่  

ขอโอนลด 793.- บาท 

4. งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ขอโอนลด 30,000.- บาท 

5. งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย โครงการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธีต่างๆ 

ขอโอนลด 15,270.- บาท 

๖. งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ 

ขอโอนลด 13,770.- บาท 

7. งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ขอโอนลด 7,700.- บาท 

๘. งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น สำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

ขอโอนลด 11,000.- บาท 

๙. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้สอย โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ขอโอนลด 6,594.- บาท 

๑๐. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้สอย โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก    
อปพร. ขอโอนลด 10,785.- บาท 

๑๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา วัสดุการเกษตร  

ขอโอนลด 22,160.- บาท 

๑๒. งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินอุดหนุน อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเสริฐ  

ขอโอนลด 40,000.- บาท 

๑๓. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครทูี่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอโอนลด 15,000.- บาท 

๑๔. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์เทศบาลตำบลดอยฮาง 

ขอโอนลด 2,350.- บาท 

๑๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย โครงการส่งแสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอยฮาง 

ขอโอนลด 3,584.- บาท 



๑๔ 
 

 

 

๑๖. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย โครงการเสริมสร้างอาชีพ
และรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง 

ขอโอนลด 1,184.- บาท 

๑๗. งานกีพาและนันทนาการ ค่าใช้สอย โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้าน
ภัยยาเสพติด 

ขอโอนลด 50,000.- บาท 

๑๘. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย โครงการสืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่
ชุมชน 

ขอโอนลด 30,000.- บาท 

๑๙. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง    
(ยี่เป็ง)  

ขอโอนลด 2,000.- บาท 

รวมงบประมาณโอนลด - เพิ่มจำนวน 300,000.- บาท 

 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการปรับภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬา จำนวน 
๓๐๐,๐๐0.- บาท 

ข้อระเบียบ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 2๗ 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒-๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ การกันเกิน ข้อ ๕๘, ๕๔ 

ข้อพิจารณา 

เพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที ่สำหรับโครงการก่อสร้างนกีพา
อเนกประสงค์ บ้านดอยฮางนอก หมูที่ ๓ เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเขียงราย จึงขอเสนอ เรื ่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งจ่าย
รายการใหม่ พร้อมกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับภูมิทัศน์ถมดินเพ่ือ
ก่อสร้างลานกีฬา จำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) มาเพ่ือโปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ให้ความเห็นชอบ ในสมัยประชุมนี้ 

 เพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่   

 - เชิญท่านนายกเทศมนตรี 



๑๕ 
 

 

 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมเอื้ออังกูร  เทพสมรส  นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง โครงการปรับภูมิทัศน์
ถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬา ซึ่งของบมาได้แล้ว อยากจะเชิญชวนทุกท่านและประชาชนใน
พื้นที่ตำบลดอยฮาง มาใช้ร่วมกันเพราะว่าทางกรมได้เล็งเห็นว่ามันมีการตรวจสอบต้องใช้
งานจริง 

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ  นุ่มวงศ์ 
สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1  ขอสอบถามเร ื ่องงบประมาณที ่ต ั ้งไว้ 
300,000-บาท ในการถมดิน ซึ่งอยากให้ดูเรื่องน้ำขึ้นอยากให้ถมให้สูงกว่าระดับน้ำ ซึ่งที่
ผ่านมาน้ำท่วมถึงจุดที่เราจะถม ในงบประมาณท่ีตั้งไว้จะสูงถึงที่จอดรถหรือไม่ 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นการถมปรับพื้นที่บริเวณลาน ซึ่ง
ท่าน สท.บุญเลิศ นุ่มวงศ์ สอบถามมาว่างบประมาณจะพอหรือไม่ ซึ่ง ณ ตอนนี้ เป็นการ
ปรับพื้นที่เบื้องต้น ซึ่งในการถมจะต่ำกว่าระดับน้ำ 1 เมตร ในปีหน้าอาจจะมีการนโยบาย
ในการปรับพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน  
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ประเด็นหลักคือทางกอง
ช่างได้เสนอประมาณการตัวแรก เป็นรูปแบบการถมเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร ทุก 30 
เซนติเมตร จะอยู่ที่ 1 ล้าน 1 แสนกว่าบาท  ซึ่งไม่สามารถหามาได้ในห้วงงบประมาณปี 
2565 กระผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้มอบหมายให้งานแผน หางบประมาณที่
เหลือทั้ง 19 รายการ ที่เหลือจากการใช้แล้วใช้ไม่หมดส่วนหนึ่ง และที่เหลือจากโครงการ
ที่ถูกระงับหรือบางโครงที่อุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรียน มิประสงค์จะขอรับ ก็เอา
มารวมกัน ซึ่งได้อยู่  3 แสน 7 หมื่นกว่าบาท ปรากฏว่าในส่วนของรายจ่ายที่ค้างจ่ายที่
เกิดขึ้น เช่น เรื่องการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นลักษณะของผลกระทบของสาธารณภัย  
ซึ่งยังมีที่ต้องรอจ่าย ซึ่ง ณ ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดบัญชี ยังเหลือหลายจุดอยู่ เป็นเงินหลักหมืน่ 
ฉะนั้น ในส่วน 7 หมื่น เลยตัดออก เหลือแค่ 300,000.-บาท และขอนำเรียนว่าหากเรา
ไม่โอนไปตั้งรายการใหม่ในปีนี้ เงินส่วนนี้จะตกเป็นเงินสะสม แล้วปี 2566 เราไม่มีเงินตั้ง
ต้นเพราะ ปี 2566 โครงการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ในการถมดินไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ  
เลยมองว่าตั้งต้นไว้ที่ 300,000.-บาท ก่อนเพราะหารือว่าคงไม่สามารถบดอัดได้ เพราะ
ใช้งบประมาณสูง มันสูงกว่าการกีฬา ซึ่งได้งบประมาณ 8 แสนกว่า ซึ่งเป็นช่วงแรกที่จะ
ทำ ช่วงที่ 2 พอข้ามปีงบประมาณ กระผมได้นำเรียนผู้บริหารไว้ 2 แผนการ  จะแก้
แผนการ 1. ดูเร ื ่องหลักการในการใช้เง ินสะสมว่า โดยหลักการแล้วสามารถนำมา
ดำเนินการในส่วนนี้ได้หรือไม่ เพราะเงินสะสมมีเงื่อนไขในการใช้อยู่ซึ่งโดยหลักของเงิน
สะสม คือ การแก้ไขปัญหาของประชาชน หากได้ จะขออนุญาตท่านนายกฯยื่นญัตติ
เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ 
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พิจารณาในเรื่องของการใช้ หากไม่ได้ก็จะหารือกันว่ามีรายการไหนหรือเทศบัญญัติ ปี 
2566 ที่อาจจะต้องเปลี่ยนคำชี้แจงมาเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์การถมดิน ซึ่งพูดตรงๆว่า
เป็นการสลับโครงการนำโครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอาไปใช้จ่ายเงินสะสมอีครั้งหนึ่ง ซึ่ง
จะต้องมาหารือกับสมาชิกสภาฯอีกรอบหนึ่ง  แผนที่ 2 คือ ทำเรื่องขอเครื่องจักรกลไปยัง 
อบจ. รถบดอัดเพราะว่าส่มารถขอได้ในลักษณะของการใช้บริการสาธารณะเพราะลาน
กีฬาเป็นงานบริการสาธารณะ หากจะทำไม่ต้องให้มีเนื้องานเรื่องบดอัด เพราะว่าจะใช้
ค่อนข้างใช้งบเยอะ  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในส่วนที่นายกฯ ได้นำเรียนในเรื่องงบประมาณกีฬาจาก
ภายนอกที่ได้รับ หากเราถมดินไปแล้ว แล้วเราไม่มีสถานที่ที่จะทำลานกีฬา มันก็ต้องมา
ถมอยู่แล้ว ในส่วนกระผมเป็นห่วงเรื่องสนามต่ำ ถมไปแล้วต่ำงบประมาณมาแล้วต้องทำ 
หากเกิดปีหน้าน้ำขึ้นสูง หากเราได้งบจากส่วนกลางมาจุดประสงค์ในการสร้างหากพื้นที่ที่
จะถมมันต่ำมันจะเป็นไปได้หรือไม่ นายกจะได้งบสนามกีฬาส่วนกลางเมื่อไร 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ งบโครงการก่อสร้างลานกีฬาตอนนี้ เป็นงบประมาณ
เฉพาะกิจที ่ขอจากสำนักงบประมาณโดยตรง ซึ ่งงบประมาณมาแล้ว 4 โครงการ ใน
งบประมาณ ปี 2566 เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป  

1. PPCV 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 
3. ลานกีฬา 
4. โครงการป้องกันไฟป่า 

ซึ่งงบได้อยู่แล้ว และได้ขอพ้ืนที่ในการดำเนินการ 4 ไร่ แต่เพียงแต่ว่าขั้นตอนที่ขอตอนนั้น
เราไม่รู้ว่าจะมีน้ำขึ้นมาสูงขนาดนี้  เรื่องงบประมาณจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 
เป็นต้นไป การดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2566 ในการก่อสร้างลานกีฬาหากไม่
แล้วเสร็จสามารถทำเรื่องขอขยายหรือกันเงินไปอีกปีงบประมาณ คือ ปี 2567 เพ่ือ
ดำเนินการต่อ ซึ่งในส่วนเรื่องการถมดิน มันถมขนาดไหนต้องดูความเหมาะสมในเรื่องของ
การป้องกันในเรื่องของน้ำและงบประมาณ  

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายสุเทพ  สุขพัฒนาสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 ในส่วน
เรื่องการจะก่อสร้างลานกีฬาซึ่งเป็นส่วนที่ดี ในการโอนลดในส่วนต่างๆ อยากให้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญเกี่ยวกับที่ผ่านมา หลักๆคือ หมู่ที่ 6 อยากให้มองประเด็นนี้เหมือนกับว่าภัย
พิบัติเหมือนกันอยากให้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญด้วย เวลาใช้งบประมาณ ซึ่งดูแล้ว
เวลาจะใช้เร่งด่วนค่อนข้างจะยาก ซึ่งที่ผ่านมาก็เจอปัญหามาแล้ว และไม่อยากไม่มีการหัก
งบนั่นงบนี้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่ไม่พอเพราะว่าท่านบอกมาแล้วว่าเป็นการแก้ไข
ปัญหาให้พี่น้องชาวบ้าน  

นายสัญญาฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสัญญา  ปัญญาบุญ   รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ในส่วนพื้นทีด่้านหน้า
ของสำนักงานเทศบาล เป็นพื้นที่ว่างหลายปีแล้วและไม่ได้ใช้ประโยชน์ และพอดีท่าน
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นายกฯ ได้เสนอไปของงบมาและที่ สท. ก็เป็นห่วงเรื่องน้ำที่จะขึ้นสูง  ซึ่งการขอครั้งแรก
เป็นการปูพื้นดินไปก่อน และซึ่งเรามีเวลาอีกเป็นปี เราจะของบเพ่ิมอีก  

 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ

อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับภูมิทัศน์ถมดินเพ่ือก่อสร้าง
ลานกีฬา (กองการศึกษา) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

4.6 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านดอยฮางใน หมู่ 1 
งบประมาณ 214,000.-บาท (กองช่าง)    

ประธานสภาฯ  - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง 

1.เรื่องเดิม 

ตามที่ เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ทำเทศบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 71/74 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทประเภทอาคารต่าง ๆ และบันทึกข้อความ ที่ ชร 
59103/449 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ค่าสาธารณูปการ หน้าที ่ 68 - 74 ของเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ นั้น 

2. ข้อเท็จจริงและการดำเนินงาน 

เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้รับคำร้องทั่วไป จาก นายสถิตย์ สมบัติปัน ผู้ใหญ่บ้าน
ดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการในเทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่างได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบ และได้ร่วม
สำรวจกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ทำการวัดระยะราง
ระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 7 จุด จากเดิม จำนวน 3 จุด เพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื ้นที ่ บ ้านดอยฮางใน หมู ่ท ี ่  1 ตำบลดอยฮาง จึง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
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คำชี้แจงงบประมาณเดิม เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จำนวน 
3 จุด บ้านดอยฮางใน ม.1 จำนวน 214,000.-
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา
ปิด จำนวน 3 จุด บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบล
ดอยฮาง 

จุดที่ 1 รางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตรลึกเฉลี ่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 30.00 
เมตร พร้อมฝาปิดรางเหล็กแบน ยาว 9.00 
เมตร 

จุดที ่ 2 รางระบายน้ำขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี ่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 10.50 
เมตร พร้อมฝาปิดรางเหล็กแบน ยาว 4.00 
เมตร 

จุดที ่ 3 รางระบายน้ำขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ยาว 71.50 เมตร พร้อมฝาปิดรางเหล็กแบน 
ยาว 13.00 เมตร  

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด 
พร ้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่
ก่อสร้าง สายทางบ้านดอยฮางใน - ห้วยกีด บ้าน
ดอยฮางใน หมู่ที่ 1 

จุดที ่ 1 จุดเริ ่มต้น E057217 N2202158 
จุดสิ้นสุด E0579208 N2202132 

จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น E0579234 N2202232 
จุดสิ้นสุด E0579235 N2202244 

จุดที่ 3 จุดเริ่มต้น E0579333 N2202463 
จุดสิ้นสุด E0579285 N2202424 

ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยฮาง 
(พ.ศ.2561 - 2565 ) ทบทวน พ.ศ. 2564 
หน้าที่ 29 รายการที่ 1 และปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จำนวน 7 จุด 
บ้านดอยฮางใน ม.1 จำนวน 214,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จำนวน 7 จุด บ้านดอย
ฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง 

จุดที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง       0.40 
เมตร ล ึกเฉล ี ่ย 0 .40 เมตร ยาว 10 เมตร  พ ิกัด 
E0579300 , N2202450 เมตร 

จุดที ่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 5 เมตร พิกัด E0579279 
, N22024409 

จุดที ่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 5 เมตร พิกัด E0579231 
, N2202250 

จุดที ่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 7 เมตร พิกัด E0579224 
, N2202227 

จุดที ่ 5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 6 เมตร พิกัด E0579215 
, N2202176 

จุดที ่ 6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 6 เมตร พิกัด E0579209 
, N2202154 

จุดที ่ 7 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 8 เมตร พิกัด E0579199 
, N2202135 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านดอย
ฮางใน - ห้วยกดี บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 

ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยฮาง (พ.ศ.2561 
- 2565 ) ทบทวน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 29 รายการที่ 1 
และปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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3. ระเบียบ/กฎหมาย  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ.2541 ( แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ.2543) ข้อ 29) การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ในสมัยประชุมนี้ 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านดอยฮางใน 
หมู่ 1 งบประมาณ 214,000.-บาท (กองช่าง) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

4.7 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก บ้านฮ่องอ้อ 
หมู่ 2 งบประมาณ 333,000.-บาท (กองช่าง)    

ประธานสภาฯ  - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง 

1. เรื่องเดิม 
  ตามที่ เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ทำเทศบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 71/74 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทประเภทอาคารต่าง ๆ และบันทึกข้อความ ที่ 
ชร 59103/449 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงค่าสาธารณูปการ หน้าที่ 68 – 74 ของเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ  นั้น 

     2. ข้อเท็จจริงและการดำเนนิงาน 
 กองช่าง ได้ดำเนินการทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ปรากฏว่า 
ราคากลางที ่คำนวณได้ คือ 440 ,045.73 บาท ซึ ่งสูงกว่างบประมาณที่ตั ้งไว้ คือ 
333,000.-บาท เป็นจำนวนเงิน 107,045.73 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่สิบห้าบาทเจ็ด
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สิบสามสตางค์) เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
 

คำชี้แจงงบประมาณเดิม เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงใหม่ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดถนนสายหลัก
บ้านฮ่องอ้อ ม.2 จำนวน 333,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก บ้าน
ฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 100 เมตร พร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอย
ฮางกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่
ก่อสร้าง บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง  อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
จุดเริ่มต้น E0581499   N2201302  
จุดสิ้นสุด  E0581076   N2201753 
ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยฮาง (พ.ศ.
2561 – 2565) ทบทวน พ.ศ.2564 หน้าที ่  30  
รายการที่ 1 และปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดถนนสายหลัก
บ้านฮ่องอ้อ ม.2 จำนวน 333,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก บ้าน
ฮ่องอ้อ หมู่ที ่ 2 ตำบลดอยฮาง ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี ่ย 0.40 เมตร ความยาว  74.50 เมตร 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
ดอยฮางกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
สถานที ่ก่อสร้าง บ้านฮ่องอ้อ หมู ่ที่  2 ตำบลดอยฮาง  
อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
จุดเริ่มต้น E0581499   N2201302  
 จุดสิ้นสุด  E0581113  N2201667.  
ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยฮาง (พ.ศ.
2561 – 2565) ทบทวน พ.ศ.2564 หน้าที ่  30  
รายการที่ 1 และปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

     3. ระเบียบ/กฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2543) ข้อ 29) การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

     4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรนำเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ในสมัยประชุมนี้ 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก 
บ้านฮ่องอ้อ หมู่ 2 งบประมาณ 333,000.-บาท (กองช่าง)  

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  
-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 
-  งดออกเสียง       -    เสียง 
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4.8 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ 8 
งบประมาณ 274,000.-บาท (กองช่าง)   

ประธานสภาฯ  - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง 

1. เรื่องเดิม 
 ตามที่ เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ทำเทศบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 71/74 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทประเภทอาคารต่าง ๆ และบันทึกข้อความ ที่ 
ชร 59103/449 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงค่าสาธารณูปการ หน้าที่ 68 – 74 ของเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ  นั้น 

     2. ข้อเท็จจริงและการดำเนนิงาน 
 กองช่าง ได้ดำเนินการทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ปรากฏว่า
ราคากลางที ่คำนวณได้ คือ 351,099.26 บาท ซึ ่งสูงกว่างบประมาณที ่ตั ้งไว้ คือ 
274,000.-บาท เป็นจำนวนเงิน 77,099.26 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบ
หกสตางค์) เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
รายละเอียดดังนี้ 

 
คำชี้แจงงบประมาณเดิม เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านห้วยปู
พัฒนา ม.8 จำนวน 274,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่
ที ่ 8 ตำบลดอยฮาง ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 77.00 เมตร พร้อมฝาปิด
รางเหล็กแบน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล 
ดอยฮางกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอยฮาง   
อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
จุดเริ่มต้น E0575398  N2203640  
จุดสิ้นสุด  E0575328 N2203609 
ปรากฎในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยฮาง (พ.ศ.
2561 - 2565) ทบทวน พ.ศ.2564 หน้าที ่  36 
รายการที่ 1 และปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านห้วยปู
พัฒนา ม.8 จำนวน 274,000.-บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 
8 ตำบลดอยฮาง ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาวรวม 60.00  เมตร พร้อมฝาปิดรางเหล็ก
แบน ตามแบบแปลนที ่เทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด 
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอยฮาง   
อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
จุดเริ่มต้น  E0575398   N2203640  
จุดสิ้นสุด  E 0575347 N 2203617                   
ปรากฎในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยฮาง (พ.ศ.
2561 - 2565) ทบทวน พ.ศ.2564 หน้าที่ 36 รายการ
ที่ 1 และปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    
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    3. ระเบียบ/กฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2543) ข้อ 29) การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

     4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรนำเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ในสมัยประชุมนี้ 

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านห้วยปูพัฒนา 
หมู่ 8 งบประมาณ 274,000.-บาท (กองช่าง)  

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

4.9 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง)   

ประธานสภาฯ  - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง 

1. เรื่องเดิม 

 ตามที่ เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ทำเทศบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 71/74 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทประเภทอาคารต่างๆ และบันทึกข้อความ ที่ 
ชร 59103/449 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงค่าสาธารณูปการ หน้าที่ 68 – 74 ของเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ แต่เนื่องจากมีโครงการฯในเทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ นั้น 
 

     2. ข้อเท็จจริงและการดำเนินงาน 
 กองช่าง เทศบาลตำบลดอยฮาง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 
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 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านดอยฮางใน ม.1 งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 214,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดถนนสายหลัก บ้านฮ่องอ้อ ม.2 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 333,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านห้วยปูพัฒนา ม. 8 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 274,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งน้ำร้อน ม.7 งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
296,000.-บาท  
 5. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ม.6 งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 367,000.-
บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 6. โครงการปรับภูมิทัศน์ถมดินเพื่อ ก่อสร้างลานกีฬา งบประมาณ 300,000.-
บาท (กองการศึกษา) 

   รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 
     3. ระเบียบ/กฎหมาย 

 เนื่องจาก โครงการได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการ เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ กองช่าง เทศบาลตำบลดอยฮาง  

 

     4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

   เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ  จึงเห็นควรนำเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ในสมัยประชุมนี้ 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง)  

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

   - เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษาและท่านเลขา
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด  อายุยืน ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง 
ขออนุญาตนำเรียนวาระอ่ืนๆ 

1. ช่วงเวลาประมาณ 13.30 น. วันที่  27 กันยายน 2565 สำนักโยธาธิการ
และผังเมืองเชียงรายแจ้งว่าจะมีการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ มีหลัก
สำคัญคือเรื่องการจัดทำผังเมืองรวมของอำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งปัจจุบันยัง
ทำไม่แล้วเสร็จยังอยู่ในช่วง นำร่างและเสนอความคิดเห็นซึ่งแนวทางในการ
ประชุมวันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องแสดงความคิดเห็นของพ้ืนที่ของทั้ง 15 
ตำบล ของอำเภอเมือง เพราะผังเมืองตัวเดิมที่หมดอายุไป เมื่อก่อนจะมี
เฉพาะเทศบาลนคร เทศบาลตำบลท่าสายบางส่วน เทศบาลตำบลสันทราย 
เทศบาลตำบลบ้านดู่  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เทศบาลตำบลนาง
แล  ผังเมืองตัวใหม่จะครอบคลุมเต็มพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งจะมีเรื ่องของ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ด้วย ไม่แน่ใจว่าทางสมาชิกสภาฯ ได้เคยเข้าร่วมไหม แต่
ว่าทุกครั้งหากมีการแสดงความคิดเห็น ฉะนั้นตอนบ่ายวันนี้ ท่านนายกฯคง
จะได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของผังเมืองรวมว่าเราเอง โดยหลักแล้วเป็น
พ้ืนที่สีเขียว เป็นโซนอนุรักษ์ป่าไม้ บางครั้งในเรื่องของการก่อสร้างภาพธุรกิจ
บางอย่างก็ติดขัด นำมาซึ่งการพัฒนา การที่จะสร้างรายได้กับพื้นที่หลายๆ
อย่าง เราก็จะแสดงความคิดเห็นเข้าไป โดยเฉพาะการสร้างฐานภาคธุรกิจ
ประกอบหลายด้าน หลังจากกระบวนการเสร็จ สุดท้ายต้องมีการนำร่าง
ออกมาประกาศให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง ใน
ปัจจุบันเรื่องก่อสร้างที่อยู่คงไม่มีปัญหาสามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งจะมี
พระราชบัญญัติ เรื ่องการก่อสร้างควบคุมอาคาร ในการควบคุมก่อสร้าง
อาคารอยู่แล้ว แต่ในภาคธุรกิจในเรื่องของอาคารพาณิชย์ โฮมสเตย์ โรงแรม
ประเภทต่างๆ โรงงานประเภทต่างๆ ไม่สามารถจะดำเนินการก่อสร้างได้ 
 

2.  ณ ตอนนี ้ ในส่วนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่าน
นายอำเภอ โดยการมอบหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนได้
เซนต์เห็นชอบให้ประกาศในส่วนของเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว  ปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการสำเนาเอกสารเพ่ือจะทำเป็นรูปเล่มและนำแจกให้
สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ต่อไป ซึ่งจะมีผลบังคับตามกฎหมายตั้งแต ่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป 
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ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

  - เชิญ  สท.สุเทพ  สุขพัฒนาสมบัติ 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอฝากทุกท่านเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ หรือ
การขอความร่วมมือจากพื้นที่ ขอให้แจ้งผู้นำหรือว่าสมาชิกในพื้นที่นั้นๆทราบด้วย ซึ่ง
บางครั้ง สมาชิกสภาฯไม่ทราบ ขอยกตัวอย่าง เช่น ล่าสุดที่เทศบาลเอาหินคลุกไปลงให้ 
ต้องขอขอบคุณมากครับ แต่คนที่มาบอกให้พื้นที่ทราบคือ นายมน เป็นผู้รับเหมา ซึ่ง
กระผมไม่ทราบว่าเทศบาลจะมากันกี ่โมง ผู ้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ร ับทราบเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นขอเน้นในส่วนเรื่องการประสานงานด้วย  

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเสนอให้มีรถกระเช้าพร้อมดั้มไว้ใช้เพื่อความปลอดภัย
ของพนักงานที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้า 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

  - เชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอชี้แจงเพิ่มอย่างที่ผ่านมา กระผมได้ไปอบรมหลักสูตร
นายกฯที่กรุงเทพ ซึ่งได้เห็น ท่าน สท.สุเพท โพสลงเฟสบุค เรื่องถนนซึ่งกระผมก็ไม่สบาย
ใจ ที่ไปยกเขตพื้นที่เราไปให้พื้นที่อื่น มันเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ ถ้าเปรียบเทียบพื้นที่
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งตำบลดอยฮางของเราก็เช่นกัน อยากจะเล่า
ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ไปดูงานมา ซึ่งตำบลคณะนิคมมีแค่ 2 ตารางกี่โลเมตร จำนวน
ประชากร หนึ่งหมื่นกว่าคนแสดงว่า 1 ตารางเมตร ของเขามีคน ห้าพันคน และมาเทียบ
กับบริบทของตำบลดอยฮาง พื้นที่ของเรา 92 ตารางกิโลเมตร ประชากร ห้าพันกว่าคน 
80 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ป่า ย้อนกลับไปที่คณะนิคม เงินสะสมมี สองร้อยกว่าล้าน ปัญหา
ที่เขาเจอคือไม่มีกองช่าง เพราะว่าพ้ืนที่เต็มหมดแล้วไม่มีช่างไม่มีงานให้ ย้อนมาดูของเรา
ซึ่งพ้ืนที่กว้างมาก แต่เงินของเรามีน้อยมาก ซึ่งของเขาแทบจะไม่ต้องไปหางบประมาณ
จากข้างนอกเลย ซึ่ง 1 ปี 4 เดือน ที่กระผม เข้ามารับหน้าที่นายกฯ กระผม ประสานของ
งบจากข้างนอกมา สามสิบกว่าล้าน ซึ่งบางทีพื้นที่เราเยอะเขาใจว่าความต้องการพัฒนา
แต่ละที่มีเหมือนกัน ถ้าเปรียบว่ากระผมมีลูก 8 คน กระผม ต้องเฉลี่ยให้เท่ากันเหมือนที่
ผ่านมา ใครที่เดือดร้อนถึงว่าแต่ละส่วนเป็นตัวแทนของชาวบ้านอยู่แล้ว แต่พอใครได้รับ
ความเดือดร้อนกระผมไม่เคยปฏิเสธเลย ดังนั้นคือหากเรามีปัญหาอะไรสามารถคุยกันได้  
โทรมาบอกก็ได้ กระผมไม่สบายใจในเรื่องของการโพสลงโซเชียล ทำให้ภาคลักษณ์ของ
ตำบลเรามันดูไปในทางลบก็เลยว่าหากมีอะไรให้อธิบายเป็นคนพูดมันมีเรื่องของน้ำเสียงมี
จริงใจ แต่ถ้าจะให้กระผมไปพิมพ์ต่อโพส มันสื่อไปได้หลายทาง ขอฝากไว้ด้วยครับ  

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ก็ขอขอบคุณครับ แต่ในส่วนที่กระผมโพสลงโซเชียลได้คุย
กับท่านปลัดแล้วและกระผมก็ได้แก้ไขข้อความเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่กระผมโพสไป คือทาง
ห้วยชมพูได้มอบงบประมาณ ให้ สี่หมื่นกว่าบาท ได้จ้างผู้รับเหมา ซื้อหินคลุกกับดินส่วน
หนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาก็เริ่มต้นกันใหมพั่ฒนากันใหม่ ชั่งน้ำหนักในความต้องการ  
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ความเร่งด่วน ปัญหา กระผมอยู่ในพื้นที่กดดัน กระผมต้องไปเช่ารถไถมาเองเพ่ือช่วยเหลือ
เขา 

นายสงัดฯ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตในเรื่องในการแก้ไข สำหรับ หมู่ที่ 6 มันเป็น
จุดที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะ บางเอิญปีนี้น้ำมันขึ้นสูงถึงถนนบริเวณนั้นพอดี และ
ในการแก้ไขซึ ่งที ่ผ่านมากระผมได้ลงพื ้นที ่ตลอด ทั ้งผู ้นำและสมาชิกสภาฯ ในการ
ดำเนินการ ซึ่งมันเกิดความเยอะซึ่งมันเป็นการใช้เส้นทางหลักของพี่น้องตำบลห้วยชมภู  
แต่พ้ืนที่ดันเป็นพื้นที่ของตำบลดอยฮาง ถ้าพ่ีน้องดอยฮางไม่ย้อนขึ้นไปทางห้วยชมภูมันก็มี
แต่พี่น้องห้วยชมภูที่ใช้เส้นทางนั้น ซึ่งช่วงนี้มันเป็นการสัญจรที่ต้องบรรทุกผลผลิตทาง
การเกษตร ครั้งแรกที่ลงพื้นที่ไปดูโดยร่วมกับ อบจ. ได้ปรึกษาหารือกับผู้นำในพื้นที่ทุก
ภาคส่วนตกลงกันเอาดินที ่ทางหมู ่บ้านเกลี ่ยเป็นสนามฟุตบอล ซึ ่งดินที ่ได้ต้องหมด
ค่าใช้จ่ายไปกับรถตักรถขน โชคดีท่ี ทาง อบจ. นำเอารถบดอัดมีทำให้ ซึ่ง ณ ตอนนั้น เรา
ไม่ทราบว่าจะปัญหาเรื่องของฟ้าฝนขนาดไหน แต่ก็เป็นห่วงอยู่ซึ่งมีการใส่ท่อเพื่อระบาย
น้ำ ซึ่งปรากฏว่ามีฝนมาในเรื่องของการบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเราห้ามเขาไม่ได้
อยู่แล้ว ซึ่งทำให้ถนนเละ เลยได้หารือกับท่านนายกฯซึ่งตอนนั้นท่านนายกฯไปประชุม 
และให้เอาหินคลุกไปลง ซึ ่งผู ้บริหารที ่รักษาการแทนนายกได้ประสานผู ้นำ ซึ ่งผู ้นำ
รับทราบแล้ว ได้เอาหินคลุกลง 10 คิว ในคราวนี้ซึ่งความรู้สึกของกระผมมันเป็นเรื ่อง
ถูกต้องแล้วที่ห้วยชมภูต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย แต่ความรับผิดชอบของห้วยชมภูจะ
ออกมาในรูปแบบ คือ อบต.ห้วยชมภูเข้ามารับผิดชอบโดยใช้วิธีการทำกิจกรรมนอกเขต 
คือขอเข้ามาทำซ่อมแซมในเขตพื้นที่ตำบลดอยฮาง ซึ่งสามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว และ
อยากจะนำเรียนว่าทางเทศบาลตำบลดอยฮางไม่ได้เพิกเฉย ซึ่งงบประมาณคงไม่เยอะซึ่ง
ขึ้นกับการแก้ไข ความเหมาะสมที่จะดำเนินการรวมทั้งสถานะการเงินการคลังของเรา  
ฉะนั้นต้องนำเรียนว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อยากจะนำเรียนและฝากท่าน สท.สุ
เทพ ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน และกระผมได้รับข่าวจาก รองโพธงค์ ว่ามีงบประมาณอีก
ก้อนหนึ่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนของ สจ. ตอนแรกเป็นงบที่จะมาทำ คสล. แต่ไม่ทำแล้วเพราะติด
พื้นที่ป่า เลยเลี่ยงเป็นการก่อสร้างถนนถาวร และประสานให้หมู่บ้านไปประชุมให้เป็น
ลักษณะของหินคลุก ซึ่งไม่แน่ใจว่าพื้นที่ทราบหรือยัง ซ่ึงงบประมาณ ประมาณ ห้าแสน
กว่าบาท ซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้ แต่เป็นการดำเนินการโดย อบจ. ซึ่งตอนนี้หมู่บ้านได้ทำ
หนังสือมาแล้ว กองช่างแสดงความเห็นว่าให้ไปขอเครื่องจักรของ นพค. 35 ทั้งนี้อยากให้
ผู้นำ หมู่ที่ 6 ประชุมแสดงความต้องการว่าขอให้เป็นโครงการหินคลุก และต้องขอบคุณ
สมาชิกฯทุกท่านที่นำปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านเพ่ือหาทางแก้ไข  

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

  - เชิญเลขานุการนากเทศมนตรีฯ 

นายสามารถฯ  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา และผู้เข้ารว่ม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายสามารถ  บุญยอด  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง 
ขอชี้แจงเรื่องที่ สท.สุเทพ  ได้กล่าวไว้ว่าหากจะลงพื้นที่ให้แจ้งผู้นำ นั้น ซึ่งในการลงพื้นที่
ทุกครั้งจะแจกให้ผู้นำกับสมาชิกทุกท่าน ทุกครั้งอยู่แล้ว แต่อย่างวันนั้นที่ หมู่ 6 ที่เอา 
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หินคลุกลง ซึ่งได้ลงพื้นที่วันนั้นครึ่งวัน ไม่เห็นผู้นำสักคน คนไปทำบางทีจะเข้าพ้ืนที่ว่ากลัว
เข้าไปทำแล้วมีปัญหา เลยจะขอผู้นำแต่ละหมู่ช่วยดูแลด้วยและชี้จุดว่าจะดำเนินการในจุด
ไหน ไม่ว่าจะเป็นทาง อบจ. หรือ หน่วยงาน อื่นที่ เขาไปดำเนินการในพื้นที่  ขอฝากผู้นำ
ทุกท่านด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

  - เชิญหัวหน้าสำนักปลัด 

นายอินทรฯ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอแจ้งเรื่องการใช้โปรแกรม Traffy Fordue ระบบแจ้ง
เหตุต่างๆ  ซึ่งโปรแกรมนี้ จะมีพนักงานของเทศบาลดูแลอยู่ ในการแจ้งเรื่องต้องแจ้งทาง
ไลน์ ซึ่งจะข้ึนจอโปรแจคเตอร์ให้ทุกท่านได้สแกน เวลาจะแจ้งเหตุ ให้ท่านถ่ายรูปและแจ้ง
จุดพิกัด และส่งมาทางไลน์ เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา 

นายกเทศมนตรีฯ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอแจ้งเพ่ิมเติมเรื่องโปรแกรม Traffy Fordue เป็นการ
สะดวกในการทำงาน ซึ่งฝ่ายปกครองสามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้โดยตรง และ
เจ้าหน้าที่จะต้องรับบทหนักแน่นอนเพราะมันเป็นนวัตกรรมใหม่ใครก็สามารถร้องเรียนได้ 
และคงต้องเรียงลำดับความสำคัญและต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

  - เชิญ สท.บุญเลิศ นุ่มวงศ์ 

นายบุญเลิศฯ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอแจ้งว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้มีการประชุมฝ่ายปกครอง
และสมาชิก ซึ่งโครงการเรื่องขยะเปียกที่เทศบาลตำบลดอยฮางมีการแจกถัง หมู่บ้านละ 
50 แต่ปรากฏว่า บางหมู ่ได้ดำเนินการไปแล้ว ณ ตอนนี ้เหลือ 4 หมู ่บ้านที ่ย ังไม่
ดำเนินการ และตงลงกันว่าจะแจกหมู่ที ่เหลือไว้ 100 ถัง แล้วก็ได้ถามผู้ใหญ่ว่าจะมี
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาพูดเรื่องถังขยะเปียก พอถึงเวลาไม่เห็นมีใครมา ผู้ใหญ่บ้านเลย
ฝากถามมาว่าสาเหตุอะไรทำไมไม่ไปและไม่มีการแจกจ่ายถังขยะ ขอชี้แจงให้ทราบด้วย
ครับ จะได้นำเรื่องไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ 

ประธานสภาฯ  - เชิญหัวหน้าสำนักปลัด 

นายอินทรฯ -  เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ ต้องขอนำเรียนว่าการดำเนินการถังขยะเปียก ซึ่ง
ผู ้ใหญ่บ้านได้สอบถามมาอยู่ ซึ ่งในการดำเนินการจัดซื้อถังขยะตอนแรกซึ่งดูแล้วด้วย
ระยะเวลาการแจกจ่ายจำนวนไม่นิ ่งและได้แจกทางผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าหากเกิดว่าการ
ดำเนินการจัดซื้อต้องใช้ระยะเวลา จึง ขอยกยอดไปปีงบประมาณหน้า ซึ่งงบประมาณส่วน
นี้ไม่ได้เอาไปดำเนินการในส่วนไหนและไม่มีการยกเลิกโครงการนี้ ซึ่งจะมีการดำเนินการ
อีกในปีงบประมาณหน้า 

นายสงัดฯ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการจัดทำถังขยะเปียกได้คุยกันเมื่อ
ต้นเดือนกันยายน ในการประชุมประจำเดือนของฝ่ายปกครอง ซึ่งได้ยกโครงการดั งกล่าว
มาชี้แจง ซึ่งงบประมาณ 30,000.-บาท ตั้งไว้สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารถังขยะของเทศบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน  
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ทุกครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน สมัครเป็นสมาชิกท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และในส่วนของ
สมาชิก อถล. ให้จัดทำถังขยะเปียกและให้ทำให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม แต่ดำเนินการ
ไม่ทัน ดังนั้นในเรื่องของถังขยะเปียกจึงขอยอดไปปีงบหน้า และคงจะได้ประสานกับ
หมู่บ้านอีกครั้ง 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ในเรื่องถังขยะเปียกทาง อสม.หมู่บ้านก็ได้ดำเนินการอยู่
แล้ว และคงดำเนินการเยอะพอสมควรแล้ว  

- และจะสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างต่างๆ ขอติดเรื่องการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 5 ควร
มีการปรับคานซึ่งเป็นเนินไม่สามารถขับรถขึ้นได้ จริงสมควรเกี่ยวกับเรื ่องการทำ
สัญญาของช่างต้องมีการเปิดถนนทีละข้าง ฝากช่างด้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้
สัญจรไปมา และให้การบอกด้วยว่ามีการก่อสร้างถนน และให้มีสิ่งกั้นด้วย และอีก
อย่างเห็นกองการศึกษาเสนอเรื่องการโอนงบจากส่วนต่างๆเพื่อดำเนินการโครงการ
ปรับภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬา อยากย้อนไปเรื่องของป้องกันที่เคยเสนอให้
ซื้อเครื่องปั๊มลม ซึ่งงบ ป้องกันมันมีอยู่แล้วส่วนหนึ่ง ทำไมท่านไม่โอนงบเหมือนกอง
การศึกษา เพ่ือจัดซื้อเครื่องปั๊มลม ซึ่งมันสำคัญ   

- ตอนนี้มีโครงการเกี ่ยวกับท้องถิ่นเรื ่องผู้ป่วยติดเตียงเทศบาลจะมีการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับเรื่องผ้าอ้อมไม่รู้เทศบาลมีการช่วยเหลือหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องผู้ป่วยติดเตียงในรอบนี้ได้มอบนโยบายเรื่องผู้ป่วยติด
เตียงได้ปรึกษาหารือกับท่านปลัดแล้ว ต้องมียอดจำนวนผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องช่วยเหลือ
เรื่องผ้าอ้อม และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

  - เชิญ สท.จีรศักดิ์ รักชาติ 

นายจีรศักดิ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอบคุณเทศบาลตำบลดอยฮางที่ได้นำทรายมาซ่อมแซม
ถนนที่ชำรุด 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องที่ท่าน สท.บุญเลิศ สอบถามมาเรื่องผ้าอ้อมสำหรับ
ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะอยู่ในส่วนของหลักประกันสุขภาพ โครงการผู้ป่วยภาวะพึงพิง จะได้
หาแนวทางในการดำเนินการ เพราะการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ณ ตอนนี้ ทาง
เทศบาลตำบลดอยฮางยังไม่ได้สมัคร เพราะมีปัญหาในเรื่องของคนที่จะมาเป็นคนดูแล ซึ่ง
ต้องมีส่วนของ รพ.สต. เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะได้หารือกับทาง รพ.สต. ต่อไป และในส่วน
หนึ่งที่สามารถทำได้จะเป็นในลักษณะของความช่วยเหลือมาในส่วนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทนว่าด้วยการช่วยเหลือของประชาชน แต่จะมีข้ันตอนคือต้องมีการประชุมของ
คณะกรรมการและต้องมีการตรวจสอบและจะดูในภาครวมทั้งหมดด้วยซึ่งท่านนายกฯได้
มอบนโยบายมาแล้ว กระผมจะได้ดำเนินการและแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
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